

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องปารีสชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 100 เปอร์เซ็นต์

1.	นายปรีชา	วีระพงษ์	ประธานกรรมการ
2.	นายดนุชา	วีระพงษ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประภากร	วีระพงษ์	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4.	นางดวงรัตน์	แจ่มมงคล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท
5.	นายโยอิจิ	ชิบาตะ	กรรมการ
6.	นายวิชัย	ไทมทอง	กรรมการอิสระ
7.	นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	นายไทยลักษณะ	ลีถาวร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายสรภัส	สุตเธียรกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่ร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

1.	คุณวลัยพร ปัญญาธัญญะ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ
2.	คุณจรัสแสง อยู่อำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
3.	คุณมาชาญกิ โนซาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขาย

เริ่มการประชุม: นายปรีชา วีระพงษ์ ได้มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายคณูชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 29 คน และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 20 คน รวมเป็น 49 คน นับจำนวนหุ้นได้ 700,131,843 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 63.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,857,244 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (369,619,082 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายคณูชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
- การนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระปกติ คะแนนเสียงที่จะถือว่า เป็นมติอนุมัติของที่ประชุม ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระอื่นที่เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน การออก Warrant เปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ และอนุมัติออกหุ้นกู้ นั้น คะแนนเสียงที่จะถือว่าอนุมัติจะต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้วไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดด้วย โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนนเพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพื่อให้การนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากที่ประชุม ในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านหน้าทราบด้วย
(หมายเหตุ : จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือเข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุม)
- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนคืน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนด้วย

ต่อจากนั้น นายคณูชา วีระพงษ์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัคร 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระ มีอาสาสมัครที่เป็นพยานนับคะแนนในครั้งนี้ แนะนำตัว คือ คุณสุนทรี

สภาอุทกสงเคราะห์ และ นายอนุชา วีระพงษ์ ขอให้ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม แนะนำตัว ผู้สังเกตการณ์ได้แนะนำตัว คือ คุณกิริติกา พวงลาด นายอนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

นายอนุชา วีระพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	702,009,093	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ: ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย จำนวน 1,877,250 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 51 ราย จำนวน 702,009,093 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,757,496 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,110,614,740 บาท เหลือทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท

นายอนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนโดยออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะนำเสนอในวาระต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ จะกระทำได้อต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้อออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ฯลฯ

และเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ECL-W2) ที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิ ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจึง

มีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ คงเหลืออยู่จำนวน 1,757,496 หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและมีได้มีไว้รองรับไปสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นอีกต่อไป ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,757,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่น ๆ ที่จะสอบถาม เพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติลดทุนเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,757,496 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,110,614,740 บาท เหลือทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท วาระนี้คะแนนเสียงที่จะถือว่าอนุมัติ จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงที่มาประชุม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,757,496 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,110,614,740 บาท เหลือทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,757,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริษัทจะได้เพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 526,506,820 เสียง) ดังนี้

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	702,009,093	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในวาระนี้ จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 702,009,93 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีการลดทุนจดทะเบียน ให้คงเหลือ 1,108,867,244 บาท จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน : 1,108,857,244 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น : 1,108,857,244 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ : 1,108,857,244 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ : ไม่มี หุ้น	(-หุ้น)

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวชี้แจงการลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	702,036,462	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย จำนวน 27,369 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 53 ราย จำนวน 702,036,462 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) ครั้งที่ 3 (ECL-W3) จำนวนไม่เกิน 554,428,622 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการเพิ่มทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการในอนาคต ซึ่งจะมีผลลดต้นทุนทางการเงิน ให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว จึงขออนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท warrant ครั้งที่ 3 (ECL-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นการเพิ่มทุนในระยะเวลา 2 ปี โดยจะออกจำนวนไม่เกิน 554,428,622 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีพิเศษจากการหารไม่ลงตัวให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดอัตราและราคาการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.85 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเปลี่ยนสิทธิเป็นหุ้นได้ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งจะเป็นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2562

นอกจากนี้ ขออนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ECL-W3 ได้ทุกประการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 จากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่า

1. แผนการลงทุนของบริษัท อีก 2 ปี ข้างหน้า ทั้งด้านบุคลากร การขยายสาขา การขยายศูนย์ซ่อมรถยนต์ และการเปิดธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม มีแผนไว้อย่างไรบ้าง

2. บริษัทมีการวางแผนในการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นๆ นอกจากการเพิ่มทุนจาก warrant ในครั้งนี้บ้างหรือไม่ แหล่งเงินทุนเพียงพอหรือไม่ในการที่จะติดตามแผน 4 ปี 30% ต่อปี
3. อยากให้ผู้บริหารอัปเดตผลประกอบการของบริษัท ในภาพรวมของการประกอบธุรกิจทั้งในส่วนของ out standing , ยอด New Loan , คุณภาพของลูกหนี้ Rating NPL และผลกระทบจากการตั้งสำรอง ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา รวมถึงในปีหน้ามีการคาดการณ์ไว้อย่างไร

นายดิษฐา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

1. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายพอร์ตสินเชื่อ แสดงให้เห็นว่าพอร์ตลูกค้าของบริษัทมีการเติบโต จากพอร์ตสินเชื่อใน 3 ปี ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 30% ต่อปี ถือได้ว่าเป็นการเติบโตที่มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในการขยายฐานธุรกิจบริษัทมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 4 ปี ซึ่งตามการคาดการณ์บริษัทจะมีสินเชื่อหลัก 10,000 ล้านบาทภายในปีหน้า สำหรับการลงทุนในการออกสินค้าใหม่ คือธุรกิจด้าน warranty ซึ่งต้องใช้การลงทุนเช่นเดียวกัน บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญด้านเงินลงทุน ซึ่งเราต้องการให้ฐานของทุนมีความมั่นคง ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,100 ล้านบาท มีการกู้เงินจากธนาคาร โดยคิด D/E Ratio อยู่ที่ประมาณ 2 เท่า คาดว่าจากนี้ไปอีก 2 ปี สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นอีก และเป็นการแสดงให้เห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทดี คิดว่าการเพิ่มทุนจะรองรับการเติบโตของการทำธุรกิจและรองรับเครดิตทางการเงินให้บริษัทด้วย
2. การเพิ่มทุนทางด้านอื่น บริษัทยังไม่ได้วางแผนไว้ เพราะการเพิ่มทุนโดยการออก warrant มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้เห็นผลประกอบการของบริษัทต่างกันในทุกๆ 6 เดือนเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจากราคาที่คำนวณมานั้น จะดูจาก Book Value และการเติบโตใน 2 ปี และผลตอบแทนจากการเพิ่มทุนที่สามารถตอบสนองการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
3. สำหรับเรื่องของคุณภาพลูกหนี้ บริษัทมีคุณภาพลูกหนี้ที่ดี NPL อยู่ที่ไม่เกิน 3.5% พอร์ตสินเชื่อของบริษัทเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 30% ต่อปี ขณะนี้มีพอร์ตสินเชื่ออยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ในภาพรวมบริษัทมีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตทุกปี

ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น (นายชยุตม์ ตระกลกาญจน์) สอบถามว่า

1. ในเรื่องของธุรกิจ Warranty ที่ผ่านมามีการขยายสาขา Fixman จำนวน 3 – 4 สาขา อยากทราบว่า ปัจจุบันมีการขยายเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่าการขยายงานของธุรกิจ Fixman และ Warranty มีความคืบหน้าล่าช้ามาก อยากให้บริษัทช่วยชี้แจงเรื่องนี้
2. อยากทราบว่า เป้าหมายสินเชื่อที่บริษัทตั้งไว้ 7,000 ล้านบาท จะทำได้หรือไม่ และในปีต่อไปมีวิธีการอย่างไรจะทำให้ไปถึงเป้าหมายนี้
3. บริษัทของญี่ปุ่น ที่ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 25 อยากทราบว่า จะยังคงถือหุ้นของ ECL ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ราคาหุ้นตก และถ้าหากว่าทางญี่ปุ่นยังยืนยันที่จะถือหุ้นนี้

ต่อไป จะมีแนวทางในการช่วยพัฒนา ECL ต่อไปอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องลูกหนี้ หรือ Know How ต่างๆ ว่าจะเป็นอย่างไรมาก่อนบ้าง และทางญี่ปุ่นจะให้คำสัญญาได้หรือไม่ว่าจะถือหุ้นของ ECL ต่อไป

นายตุนซา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

1. ปัจจุบัน บริษัทมีศูนย์ซ่อมรถยนต์ Fixman ทั้งหมด 4 สาขา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะเปิดตัวธุรกิจ warranty โดยจะเสนอขายให้กับลูกค้าสินค้าของบริษัทยุติกัน จะเรียกเป็น Membership หรือ Accept Warranty ก็ได้ เพื่อคุ้มครองรถมือสองของลูกค้าที่ทำไฟแนนซ์กับบริษัท จากที่บริษัทมีการเปิดสาขา 4 สาขานั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ตลาดรถยนต์มือสองที่จะทำให้บริษัทหาลูกค้าได้เพียงพอตามเป้า ซึ่งคาดว่าในไตรมาสแรกจะได้ทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า Warranty นี้ โดยจะเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทจะขายควบคู่ไปกับการออกสินเชื่อ ส่วนในเรื่องความล่าช้าในการขยายธุรกิจ Fixman นั้น เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ การก่อสร้าง การขอใบอนุญาต เพราะธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ ต้องใช้เวลาพอสมควร และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นต้องมีการศึกษากฎหมายใหม่ และข้อบังคับของกสท.ด้วย และในส่วนรายได้ของ Fixman ขณะนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 3 – 4 แสนบาท ซึ่งสำหรับธุรกิจ Fixman ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เปิดเพื่อซ่อมรถโดยตรง แต่บริษัทเปิดเพื่อรองรับการขายสินค้าใหม่คือ Warranty โดยคาดว่าในปีหน้าจะสามารถทำให้ธุรกิจนี้สร้างผลกำไรให้กับบริษัท
2. สำหรับเป้าหมายของบริษัท คือการขยายสินเชื่อให้มีการเติบโตใกล้เคียงกับคู่แข่ง โดยบริษัทจะเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับรถยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นรถญี่ปุ่น และบริษัทมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ามาเสริมด้วย โดยเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงและมีความเกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่น Health Insurance , Car Insurance , Life Insurance Auto Service และ Warranty และจะค่อยๆ พัฒนาสินค้าต่างๆ ที่ต้องใช้ในรถยนต์เพิ่มขึ้น สำหรับในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้ บริษัทมีการเพิ่มทุน 4 ครั้ง คือ จาก Warrant ครั้งที่ 1 จากเพิ่มทุนให้ PFS จาก Warrant 2 และจะเพิ่มทุนจาก Warrant 3 ที่ขอในครั้งนี้นี้ เพราะฉะนั้น 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เราไม่ใช่บริษัทที่โตช้าเราเป็นบริษัทที่โตเร็ว การที่จะเร่งให้ไปแข่งกับคู่แข่งได้ ต้องใช้เงินลงทุนมากมายและเพิ่มบุคลากรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และคาดว่าธุรกิจที่เราได้ลงทุนไป จะเกิดดอกผลได้ในปีนี้

นายโยอิชิ ชิบาตะ ชี้แจงว่า

3. ปัจจุบัน บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd ถือหุ้นของบริษัทอยู่ 25.40% และบริษัทได้มีแผนว่าจะดำเนินธุรกิจกับ ECL ด้าน Finance , Warranty และ Business ที่หลากหลายที่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ การซ่อมรถยนต์ที่เรามีความรู้และประสบการณ์จากญี่ปุ่น ในเรื่องการเติบโตของ ECL เราคิดว่า ECL มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางญี่ปุ่นได้เข้าไปเสริมเรื่องการบริหารของ ECL ด้วย และ PFS ได้ให้ Know How กับทาง ECL และ

ECL ได้ปฏิบัติตามที่ได้เสนอไป การเติบโตจึงรวดเร็วขึ้น และราคาหุ้นตอนนี้ อาจเหมือนกับตลาดของญี่ปุ่น ราคาหุ้นอาจจะมีผลจากตลาดต่างประเทศและตลาดของไทยเอง และทางเราคิดว่า ECL จะสามารถเติบโตไปได้อีกมากในอนาคต ซึ่งทางญี่ปุ่นไม่มีแผนที่จะขายหุ้นของ ECL และคาดว่าจะถือหุ้นเป็นระยะยาว

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (คุณกิริติกา แพงลาด) สอบถามว่า

1. การเพิ่มทุนโดยการออก Warrant จาก Warrant ที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา บริษัทไม่สามารถที่จะให้ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ Warrant มาเป็นหุ้นได้เต็มจำนวน ภายใน 2-3 ปี ตามที่กำหนด เพราะฉะนั้น ในการออก Warrant ครั้งที่ 3 นี้ บริษัทมีความมั่นใจอย่างไรที่จะทำให้ Warrant ที่ออกไปแล้วผู้ถือหุ้นสามารถแปลงสภาพได้ในเวลาที่กำหนด และถ้าไม่ได้ในเวลาที่กำหนด การเพิ่มทุนของบริษัทในการที่จะไปขยายสภาพคล่องในเรื่องของการลงทุน จะเป็นไปตามแผนหรือไม่
2. เนื่องจากปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป Key-Performance ของ ECL ที่จะสามารถทำให้เราบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างที่คุณถือหุ้น ทั้งสองท่านได้เรียนถามไป 2 คำถามที่แล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้ปล่อยด้านสินเชื่ออย่างเดียว แต่ได้มีการขายสินค้าที่บริการควบคู่ไปด้วย และมีเรื่องของ Warranty ด้วย แต่เทคโนโลยีของรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงไป และคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ supplier ที่มาเป็นคู่ค้าร่วมกับเรา ถ้าสมมติว่าการซ่อมไม่ได้คุณภาพ เราจะมีวิธีการควบคุมอย่างไร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น หรือการให้บริการกับลูกค้า เนื่องจากการหาช่างซ่อมรถยนต์ในปัจจุบันค่อนข้างหายาก อยากให้ทางบริษัทให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าบริษัทจะสามารถพัฒนา know how เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะดูแลพัฒนาซ่อมรถจากเดิมให้ทันสมัยขึ้นต่อไปได้อย่างไร

นายตฤชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

1. สำหรับเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทโดยการออก Warrant ทั้งสองครั้ง ผู้ถือหุ้นมีประวัติการใช้สิทธิมากถึง 90% ในระยะเวลา 2 - 3 ปี ส่วนในปีที่บริษัทจะออก Warrant 3 (ECL-W3) มีอายุ 2 ปี เพราะการเติบโตของบริษัทเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ บริษัทมีโอกาสที่จะโตภายใน 2 ปี จากการเก็บข้อมูลสถิติของราคาหุ้นที่ผ่านมา เป็นราคาที่ทำได้ดีทั้ง New High และ New Low ซึ่งคาดว่าราคาหุ้นจะกลับมาสูงขึ้นในจุดที่เป็นความสมดุลกันของพื้นฐานที่ควรจะเป็น โดย Warrant ที่จะออก จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทุก 6 เดือน ผลประกอบการของบริษัทจะประกาศออกมา จะโชว์ความเติบโตที่มีความคืบหน้า ภายใน 2 ปี ดังนั้น ตามทฤษฎีคาดว่า มีโอกาสที่จำนวนของผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเหมือนอย่างที่เคยมีการออก Warrant ในครั้งที่ผ่านมา
2. เรื่องเทคโนโลยี บริษัทพยายามที่จะพัฒนารูธุรกิจทั้งด้านของ Finance และ Underwriter สินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มากขึ้น โดยหาสินค้าอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับรถยนต์ เพื่อให้เกิด

ความสมดุล จากที่บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยเพียงทางเดียว ก็มีรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีของธุรกิจรถยนต์ในอนาคตข้างหน้า ก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเป็นรถใช้ไฟฟ้า รถน้ำมันอาจจะเหลือเพียงบางส่วน ค่อยๆ ปรับไป บริษัทของเรามี partner ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของเรา ทั้งนี้ ญี่ปุ่นกับเยอรมันถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในธุรกิจรถยนต์ ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทมีโอกาส และได้รับคำแนะนำที่ดีในการปรับเปลี่ยนในด้านเทคโนโลยีได้ดีกว่าบริษัทอื่นจาก partner ของเรา เมื่อต้องมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบฉับพลัน และบริษัทอาจจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ในอนาคตของไทยจะเป็นไปในรูปแบบใดต่อไป รวมถึงศูนย์ซ่อมรถ อุปกรณ์ซ่อมรถต้องสอดคล้อง อยู่ในสิ่งที่เรายังต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่ ขอขอบคุณที่แนะนำในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. Fixman ของบริษัทมีจุดที่แตกต่างจาก B - Quik อย่างไร เป้าหมายของบริษัท จำนวนสาขาในอนาคตเป็นอย่างไร มีการบริหารจัดการอย่างไร และในส่วนตัวจากที่คุณดูขนาดตอบถึงผลประกอบการของ Fixman อยู่ที่ 3-4 แสนบาทนั้น ถือว่าน้อยไป
2. บริษัทมีการเติบโตในทุกๆ ด้าน และมีจำนวนหุ้นก็โตตามไปด้วย ทำให้เป็น Dilute ไปเรื่อยๆ การออก Warrant ก็ทำให้เกิด Dilute เพิ่มขึ้น โดยในสิ้นปีบริษัทจะทำการปล่อยสินเชื่อตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ล้านบาท ในการขยายสินเชื่อ แต่ตัวเลขกำไรต่อหุ้นอาจจะไม่ได้โตตามยอดขายใช้หรือไม่ ผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่จะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มน้อย ถ้าเราเพิ่มจำนวนหุ้นตรงๆ แบบนี้ จะทำให้เกิดการ Dilute ไปเรื่อยๆ

นายตงชชา วีระพงษ์ ตอบว่า

1. เมื่อเทียบกับ B-Quik จะพบว่ามีความแตกต่างกัน เพราะ B-Quik เป็นศูนย์บำรุงรักษา เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็นการดูแลรักษารถมากกว่าการซ่อมรถเสีย ทั้งนี้ จากรายได้ในปัจจุบันของเราที่อยู่ 3-4 แสนบาทนั้น เพราะตามวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ได้เปิดดู Fixman เพื่อรับงานซ่อมรถทั่วไป แต่ต้องการเปิดเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่เราจะเสนอขาย Warranty ให้กับลูกค้า โดยการเป็นตัวการันตีว่า ถ้ารถคุณเสียจะมีที่ให้ซ่อมแน่นอน ฉะนั้นขั้นตอนในการซ่อมรถ บริษัทจะมีการ inspect รถมือสองก่อน รายได้ตรงนี้เป็นตัวที่มาทดแทนการซ่อมรถทั่วไป แต่ถ้าจะเทียบกับ B-Quik เราคงเทียบกับเขาไม่ได้เพราะเขาอยู่ในตลาดนี้มานานมาก และมีการลงทุนด้านเดียวคือดูแลบำรุงรักษารถ ความจริงมาร์จิ้นของธุรกิจด้านนี้ไม่ค่อยสูงนัก ท่านที่ซื้อรถมือสองจะมีความวิตกกังวลถึงคุณภาพรถ บริษัทก็จะลดความกังวล โดยการ inspect รถให้กับลูกค้า และลูกค้าสามารถซื้อ warranty กับเราได้ ในอนาคตเราอาจจะขยายสาขาออกไปได้ถ้าผลประกอบการดีขึ้น นอกจากนี้ มีการเปิดศูนย์ Fixman ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เป็นแบรนด์ของเขา เพียงแต่ใช้ชื่อเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นการการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ภายใต้อชื่อ ศูนย์ Fixman

2. เรื่องกำไรต่อหุ้นไม่โตตามยอดขายคงเป็นไปได้ ซึ่งบริษัทก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยการเอากำไรมาหารจำนวนหุ้น หรือคำนวณค่า Earnings Per share (EPS) ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ากำไรต่อหุ้นจะต้องเพิ่มขึ้นมาแน่นอน เพราะฐานมากขึ้นเราคงจะแบ่งเท่าเดิมไม่ได้ เป็นเรื่องที่บริษัทจะพยายามทำให้มีผลกำไรมากขึ้นใกล้เคียงกับคู่แข่ง ทุกครั้งที่บริษัทมีการขอเพิ่มทุน ได้มีการวางแผนไว้แล้วว่าจะนำเงินไปทำอะไรบ้างให้เกิดผลกำไรที่มากขึ้น โดยขยายธุรกิจออกไปมากขึ้น และเพิ่มสินค้าอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น (นางสาวตะวัน วงศ์สัจจา) สอบถามว่า

บริษัทจะมีการออก Warrant 3 (ECL-W3) ที่มีอายุ 2 ปี และมีการออกหุ้นกู้เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมามีอายุ 2 ปี เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ โดย Marketing ของบริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นกู้กับผู้ถือหุ้น มีผลตอบแทน 4.4% ในระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น ระยะเวลาต่อจากนี้อีก 2 ปีกว่าๆ บริษัทจะต้องมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ และต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับหุ้นกู้ด้วย จะมีผลกระทบต่อภาวะการเงินของบริษัทหรือไม่ ถ้ามองในระยะยาวผลการดำเนินงานของบริษัทจะมา support กับภาระตรงนี้หรือไม่ และจะทำให้ราคาหุ้นหรือ Earnings Per share (EPS) ของบริษัทเป็นอย่างไร

นายตฤชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

เรื่องของหุ้นกู้ในวาระต่อไปจะมีเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงความเห็นการขอวงเงินด้วย หุ้นกู้เป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกับเรื่องของ Warrant เพราะธุรกิจของบริษัทเป็นการค้าเงินบนเงิน เรามีเครดิตกู้เงินจากธนาคารอยู่ 7 – 8 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากว่าเป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่บริษัททางการเงินหรือหลายบริษัทใช้เป็นเครื่องมือการทำมาค้าขาย ECL ไม่เคยออกหุ้นกู้ ไม่เคยมีการทำ rating จนกระทั่งเมื่อสองปีที่แล้ว บริษัทให้ Tris Rating มาวัดประเมินผลเพื่อวัด Rating และบริษัทได้ Rating ที่ BBB- อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง ดังนั้น บริษัทจึงออกหุ้นกู้ 600 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และเป็น การทำให้ ECL เป็นที่รู้จักกับนักลงทุนอีกด้านหนึ่ง ที่ค่าตราสารหนี้ อยู่ในสมาคมตราสารหนี้ และ Bond ต่างๆ ข้อดีของการออกหุ้นกู้ คือ ทำให้นักลงทุนรู้จักบริษัทมากขึ้น และสถาบันการเงินก็จะมองว่าบริษัทมีความสามารถในการหาทุนทรัพย์มาใช้เอง ดอกเบี้ย 4.4 ที่จ่ายไปถือว่าไม่ได้สูงนัก เป็นการบริหารจัดการเรื่องของเงินที่จะนำมาใช้ในธุรกิจเข้าซื้อ ในเรื่องจำนวนเงินหุ้นกู้ 600 ล้าน ผมคิดว่าไม่น่ากังวลเพราะบริษัทมีเงินคืนหมุนเวียนอยู่แล้ว และต้นทุนค่อนข้างต่ำ เป็นประโยชน์กับบริษัทด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายทวิ สุกุลก่อเกียรติ) สอบถามว่า

1. ข้อมูลต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน จะพบว่ามีความกังวล ว่าเงินจากการออก Warrant 3 จะทำกำไรได้มากกว่าเดิมหรือไม่ สมมติว่าวันนี้เรามี 100 บาท แต่เราต้องการเพิ่มอีกครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เพิ่มอีก 50 บาท อัตราการทำกำไรถ้ามันน้อยกว่า 100 บาทแรก กำไรต่อหุ้นก็ลดลง เพราะฉะนั้น ส่วนเพิ่มทุน Warrant 3 ตั้งใจจะเอาไปทำอะไรที่มีผลกำไรดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่

เช่นเอาไปปล่อยกู้เหมือนเดิมแต่ว่ามีเทคนิคมากขึ้น หรือเอาไปทำ Fixman แต่ว่าการใดดีกว่าหรือไม่อย่างไร เพราะทางผู้ถือหุ้นมองว่าถ้าน้อยกว่าเดิมก็ไม่คุ้ม

- ระหว่างธุรกิจ Fixman กับการปล่อยสินเชื่อ อันไหนกำไรดีกว่า และอนาคตต่อไป เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้น ต้นทุนดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้น แต่การปล่อยสินเชื่อจะมีกฎหมาย non-bank กำหนดอัตราดอกเบี้ย Fixed ไว้ สูงสุดจะมีค่าเพดานระดับหนึ่ง แล้วถ้าต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ดอกเบี้ยถูก Fixed ไว้ ส่วนนี้ก็อาจทำให้อัตราการทำกำไรไม่ดีเท่าเดิม บริษัทจะมีเทคนิคหรือการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไร

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

- ถ้าดูวิธีการคิด Dilution สมมติมีอยู่ 1,000 ล้าน เพิ่มทุนอีก 500 เป็น Dilution 1 กับ 3 เพราะฉะนั้น ถ้าจะมาเทียบว่า Earnings Per Share จะโต 1 ใน 3 คือ 30% จะไม่ใช่ คือจะไม่เติบโตกลับไปโดยทันที แต่ในระยะยาวเชื่อว่าทำได้ ปัจจุบัน 15% คือเป็นตัวเลขที่นักลงทุนจะใช้วัดว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุน ผมเชื่อว่าในระยะยาวการเพิ่มทุนของเราจะทำได้มากกว่า 15% ยกตัวอย่างอาจจะเป็น 20% ติดต่อกันไปเรื่อยๆ มันคงจะไม่เป็นสูตรสำเร็จที่ว่าตัวเลข 1 กับ 3 จะต้องเติบโตเป็น 30% แต่บนเงินทุน 1,500 ล้านบาท (ตามที่สมมติการเพิ่มทุนนี้เป็นตัวเลขการเพิ่มทุนที่เพียงพอ) ในระยะยาว ผลตอบแทนน่าจะดีขึ้น เมื่อหารแล้ว Dilution ก็อาจจะมีผลกระทบในระยะสั้น ส่วนระยะยาวบริษัทคาดว่าจะมีความมั่นคงและมีผลดำเนินงานที่ดีความจริงแล้วจากการที่เราได้เงินเข้ามาจากการออก Warrant 1 – 2 บริษัททำได้ดี ไปดูตัวเลขย้อนหลัง แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องราคาหุ้น เพราะถ้าราคาหุ้นดีเรื่องนี้อาจจะไม่ ถูกถาม ก็ถือว่าที่ผ่านมามีบริษัททำได้ดี

- บริษัทของเราไม่ได้ปล่อยดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ถ้าเทียบกับคู่แข่งของเรา เรามีอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันพอสมควร ถ้าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นในอนาคตยังทำได้อีกมากและอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ถูกจำกัดไว้

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวชี้แจงการลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ:

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) ครั้งที่ 3 (ECL-W3) จำนวนไม่เกิน 554,428,622 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติให้คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ

บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ECL-W3 ได้ทุกประการ ตามที่นายตฤชา วีระพงษ์ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี้

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	712,014,644	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 14 ราย จำนวน 9,978,182 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 67 ราย จำนวน 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,663,285,866 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุน จำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายตฤชา วีระพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้พิจารณานุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 554,428,622 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มทุนให้บริษัท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าว

โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,108,857,244 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,663,285,866 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายตฤชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

นายตฤชา วีระพงษ์ กล่าวชี้แจง การลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ทราบต่อไป โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,663,285,866 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี้

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	712,014,644	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายคณูชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนให้เป็นทุนจดทะเบียน 1,663,285,866 บาท จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,663,285,866 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น : 1,663,285,866 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ : 1,663,285,866 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี หุ้น	(-หุ้น)

นายคณูชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	712,014,644	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECL-W3) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECL-W3) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ชื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.85 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบห้าสตางค์) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ)

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECL-W3) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	712,014,644	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36.

นายคณูชา วีระพงษ์ กล่าวว่ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2560 บริษัทจึงควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตามรายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากว่รคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามว่รคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุม

เองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท

นายตฤชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

นายตฤชา วีระพงษ์ กล่าวชี้แจง การลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งด ออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้ ทราบต่อไป โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	712,014,644	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท

คุณตฤชา วีระพงษ์ กล่าวว่า บริษัทมีแผนการขยายพอร์ตสินเชื่อ เพื่อสร้างความเติบโตและ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมหาแหล่งเงินทุนไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับการ ขยายงานด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครั้งต่อไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 145 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกหุ้นกู้ทำให้สามารถระดมเงินทุนได้ทันที และดอกเบี้ยหุ้นกู้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท และเนื่องจากเดิมที่บริษัทเคยขออนุมัติวงเงินไว้ 1,200 ล้านบาท (ตามมติคณะกรรมการบริษัท 3/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และมติที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560) ซึ่งบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 จำนวน 600 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือ 600 ล้านบาท ครั้งนี้ขออนุมัติวงเงินใหม่อีก 1,800 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แต่มีวงเงินที่สามารถออกเสนอขายได้คงเหลือ 2,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวม Convertible bond และ Warrant bond
จำนวน (วงเงิน)	วงเงิน ไม่เกิน 1,800 ล้านบาท
ลักษณะของวงเงิน	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมเพื่อแทนที่หุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนหรือ ชื้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น (Revolving Basis)
สกุลเงิน	สกุลบาท
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ บุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือ บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือ หลายครั้ง และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฏระเบียบอื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือ ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมี หรือ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดและหรือ บริษัทอาจมีหรือ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าว ทั้งนี้

	ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร ที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ สภาคมาตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนาม และ/หรือ การแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจ ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำเป็นและสมควร

คุณدنุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า มีข้อเสนอแนะ หรือมีคำถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่า

บริษัทมีการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินของญี่ปุ่นบ้างหรือไม่ เข้าใจว่าการขออนุมัติออกหุ้นกู้เพื่อเอาไว้เป็นเครื่องมือไว้ต่อรองกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทขอเงินกู้จากทางญี่ปุ่นไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นอย่างไบบ้าง เรื่องดอกเบี้ย เงื่อนไขสัญญาเป็นอย่างไรร และเพิ่มวงเงินได้ด้วยหรือไม่

คุณدنุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

ปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินกับธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) เป็นเงินที่บริษัทได้รับการสนับสนุนจากทางญี่ปุ่น ด้วยความสัมพันธ์ทางการค้า ทำให้บริษัท ECL ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นลูกค้าและได้ใช้วงเงิน ถือเป็นการสนับสนุนวงเงินให้กับ ECL อีกด้านหนึ่งด้วย สำหรับอัตราดอกเบี้ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถ้าเทียบกับธนาคารของไทย ส่วนเรื่องการเพิ่มวงเงินนั้นทางธนาคารก็คงเหมือนธนาคารทั่วไป อาจต้องใช้เวลาเป็นปีในการพิจารณาในการดูว่าจะให้เครดิตวงเงินเราอย่างไร ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารด้านการเงินของบริษัท รวมถึงการดูเรื่องผลประโยชน์ประกอบประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น (นางสาวตะวัน วงศ์สัจจา) สอบถามว่า

1. การที่บริษัทขอเงินกู้จากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ประเทศญี่ปุ่น คือกังวลในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินว่า ขณะนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินของโลกลงลงมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทมีมาตรการอย่างไรในการ lock ต้นทุนของอัตรา

การแลกเปลี่ยน เพราะว่าบางที Hedge Fund บ้างเผชิญผิดทางกลายเป็น loss ของบริษัท ดังนั้น จึงอยากทราบว่า แม้ว่าดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นจะต่ำกว่าไทย แต่เราก็มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจะทำอย่างไรถ้าสมมติว่ามันเกิด lose ไป

2. ในกรณีที่ทางญี่ปุ่นมีการปรับเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวขึ้นสูงมาก อัตราดอกเบี้ยการปล่อยสินเชื่อปรับขึ้น มีประเด็นที่ทำให้เราปล่อยกู้ได้น้อยลง เกรงว่าอัตราการทำกำไรของบริษัทตรงนี้จะลดลง
3. การที่บริษัทมีการ Fixed Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กับ Rate อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อันไหนต่ำกว่ากัน

นายตุนซา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

1. ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ที่บริษัทขอหุ้น เป็นธนาคารอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีสาขาในประเทศไทย ไม่ใช่การยืมมาจากที่ธนาคารที่ญี่ปุ่น โดยตรง ซึ่งนอกจากธนาคารของญี่ปุ่นแล้ว เรามีธนาคารของมาเลเซียด้วย คือธนาคาร CIMB ซึ่งในการกู้กับธนาคารต่างชาตินี้ จะไม่มีเรื่องการแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท เพราะเราทำสัญญาหุ้นเป็นเงินบาทชำระหนี้ และดอกเบี้ยก็เป็นเงินบาท

นางจรัสแสง อยู่อำไพ ชี้แจงว่า

2. ในการกู้เงินของบริษัท บริษัทจะมีการกู้เงินโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็น Fixed Rate ไว้ คือภาระหนี้ของบริษัทประมาณ 60% บริษัทจะกู้แบบดอกเบี้ย Fixed Rate ไม่ว่าจะดอกเบี้ยในอนาคตจะปรับขึ้นไป ดอกเบี้ยที่กู้กับธนาคารจะยังคงเป็นอัตราคงที่ บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงไว้อยู่แล้ว ในขณะที่ปล่อยกู้บริษัทก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเพิ่มขึ้นบางส่วนด้วย บริษัทป้องกันไว้ทั้งสองทาง การกู้มาบริษัทก็มีการ lock ต้นทุน การปล่อยสินเชื่อออกไปบริษัทก็มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
3. ที่ผ่านม้อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกัน คือผู้ธนาคารอยู่ที่ 4.4% หุ้นกู้อยู่ที่ 4.4% เช่นเดียวกัน

ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น (นายชยุตม์ ตระกลกาญจน์) สอบถามว่า

เข้าใจว่าบริษัทต้องการหาต้นทุนเพื่อไปต่อยอดธุรกิจ ทั้งการกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ การออกหุ้นกู้ และการออก Warrant ด้วย โดยมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกัน แต่ผมมองว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยากทราบว่าบริษัทจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อทำให้กำไรเพิ่มขึ้น

นายตุนซา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

ที่ผ่านม้อดอกเบี้ยประเทศไทยอยู่ที่ข้างมาตลอด ไม่ได้ขึ้นเลย เพิ่งจะขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว ในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างเงินกู้กับเงินให้กู้ของ ECL 7 ปีที่ผ่านมามากว่าขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่กว้างที่สุด ในปีหน้าดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอีก โดยนักวิเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่าดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นแค่ครั้งเดียวและอยู่แบบนี้ไปอีกนาน แต่ว่าเป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ 7 ปี โดยธุรกิจที่เป็น Non-Bank ส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวไปก่อน

อยู่แล้ว ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดรมือสองจะมีการปรับเพิ่มขึ้น และไม่มีทางที่บริษัทจะค้าดอกเบี้ยที่แคบลงเพราะหลักการบริหารงานของบริษัทที่ผ่านมาหลาย 10 ปี บริษัทต้องหาดอกเบี้ยต้นทุนที่ต่ำและได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพื่อเกิดส่วนต่างกว้างตลอดไป อันนี้คือหลักเกณฑ์ของเรา โดยเราจะไม่ใช่วิธีปล่อยสินเชื่อบริการสูงในการแข่งขัน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย เพราะธุรกิจนี้มีความเสี่ยงแฝงอยู่มากมาย เพราะเป็นธุรกิจเงินกู้ ผมคิดว่าไม่น่ามีความกังวลเรื่องส่วนต่างของดอกเบี้ย เชื่อว่าเรามีประสบการณ์มากพอที่จะบริหารจัดการให้ธุรกิจมีเสถียรภาพต่อไป

คุณอนุชา วีระพงษ์ กล่าวเสนอ ให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท

คุณอนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า วาระนี้จะคะแนนเสียงที่จะถือว่าอนุมัติ จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท และเนื่องจากเดิมที่บริษัทเคยขออนุมัติวงเงินไว้ 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 จำนวน 600 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือ 600 ล้านบาท ครั้งนี้ขออนุมัติวงเงินใหม่อีก 1,800 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินที่อนุมัติ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แต่มีวงเงินที่สามารถออกเสนอขายได้คงเหลือ 2,400 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	712,014,644	เสียง	เท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	เท่ากับร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่า

1. ขอให้ผู้บริหารวิเคราะห์ตลาดรถมือสอง ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เพราะยอดขายรถใหม่ในปีที่ผ่านมาดูเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ทราบมันจะเกี่ยวกับรถมือสองอย่างไรบ้าง ถ้ารถใหม่โตมากขึ้น รถมือสองจะโตลดลงหรือไม่
2. ในส่วนของธุรกิจ Warranty ในประเทศไทย ทางผู้บริหารมีแผนการดำเนินงานในอีก 2-3 ปีข้างหน้าไว้อย่างไรบ้าง
3. บริษัทมีการตั้งเป้ายอดขายในการขาย Warranty ให้กับทางเซลล์ ในปี 2562 – 2563 ไว้ อย่างไรบ้าง

นายอนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

1. ในปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ยอดขายรถยนต์ใหม่อยู่ที่ 1 ล้านคัน จากที่ยอดใน 3-4 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 6-7 แสน จึงทำให้รถยนต์มือสองจะมีเพิ่มขึ้นในตลาดอย่างนี้ถือเป็นเรื่องดี ทำให้สินค้าที่เราขายมีจำนวนมากขึ้น ถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเพราะทำให้สามารถเลือกกรรถมือสองจากการเปลี่ยนมือมาได้มากขึ้น ในหลากหลายแบรนด์ และราคาถูกลงด้วย คือ อยู่ที่ 2-3 แสนบาทต่อคัน เป็นผลดีต่อตลาดรถมือสอง

นายโยอิชิ ชิบาตะ ชี้แจงว่า

2. ธุรกิจ Warranty จะสามารถเติบโตได้ตามการเติบโตขึ้นของตลาดรถมือสอง โดยปกติของผู้บริโภคตลาดรถมือสองจะมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเสียอยู่แล้ว จึงทำให้ธุรกิจ Warranty จะมีการเติบโตไปตามตลาดรถมือสองเช่นเดียวกัน แต่ธุรกิจ Warranty ในประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยเติบโตเท่าไรนัก โดยมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 20% ต่อปี

นายอนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

3. บริษัทมีตั้งไว้ที่ 1,000 contract โดยลูกค้าเราเรียกเป็น contract ตั้งเป้าหมายไว้ 1,000 ราย ถือว่าต่ำมาก และยังไม่ชัดเจนว่าจะเท่าไร แต่อย่างไรต้องมากกว่านั้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบในการประชุมครั้งหน้า

ผู้ถือหุ้น (นายทวิ สุกุลก่อเกียรติ) สอบถามว่า

1. อยากให้เล่าประสบการณ์ให้พอเห็นภาพเกี่ยวกับ Fixman ในญี่ปุ่นกับ Fixman ในไทยจะออกมาแบบไหน เพราะการการันตีเหมือนกับการขายประกัน มีกำไรและขาดทุนได้ ถ้าหากว่า Warranty ที่เราขายไปมีการซ่อมมากกว่าที่เราขายได้ ก็เหมือนกับมีการเคลมมากกว่าที่เราขาย จึงอยากทราบว่าทางญี่ปุ่นเป็นอย่างไร และทางเราคิดว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะเราเพิ่งเปิด 4 สาขา และเรากำลังรอดูว่าผลมันจะเป็นอย่างไร เพราะได้ทราบแล้วว่ารูปแบบของ Fixman ไม่เหมือนกับ B-Qiuk จึงอยากทราบว่าเป็นอย่างไรร
2. ในอนาคตผู้บริหารจะขยายพอร์ตสินเชื่อกว่า 10,000 ล้านบาท ได้อย่างไร

นายตุนซา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

1. ปัจจุบัน Fixman ในญี่ปุ่นมีลูกค้าอยู่เกือบ 1 แสนราย ซึ่งคิดว่ามันอาจจะเร็วไปที่จะบอกว่าเป็นอนาคตเราจะเป็นอย่างไร แต่เราเชื่อว่า Business Model ของเรา น่าจะสามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ให้เกิดประโยชน์กับทางลูกค้าและกับเราได้ เรื่องสาขายังไม่มีความกังวลเพราะสามารถที่จะขยายได้ และสาขา 1 สาขา ใช้เงินเพียง 1- 2 ล้านก็สามารถทำได้ จึงต้องดูต่อไปว่าธุรกิจนี้จะเป็นอย่างไร บริษัทเองจะเตรียมเงินทุนสำรองไว้ให้เพิ่มทุนให้เหมาะสมด้วย
2. บริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายแต่เพียงว่าจะขยายพอร์ตสินเชื่อรถยนต์เพียงอย่างเดียว เรามีการกระจายธุรกิจออกไปด้านอื่น สำคัญคือต้องการให้มีลูกค้าในอนาคตถึงแสนคัน ซึ่งตอนนี้อยู่ที่หลักหมื่น ประมาณ 4-5 หมื่นคัน คำว่าหมื่นล้านเป็นสิ่งที่ควรจะตั้งไว้ในธุรกิจของเรา เพราะพันล้านเราทำได้อยู่แล้ว ระดับหมื่นล้าน ผมว่ายังไม่สำคัญเท่าที่มีรถแสนคันหรือมากกว่า เพราะการมีรถแสนคันหมายถึงขนาดของ Economy of Scale ที่ทำให้เราทำการค้าได้มากขึ้น ยิ่งจำนวนพอร์ตมากขึ้นจะยิ่งลดความเสี่ยง เพราะตัวหารเพิ่มขึ้น กระจายความเสี่ยงได้อีก โดยวงเงินต่อคนที่ปล่อยน้อยลง ผมจะค้าเงินและสินค้าด้วย จะไม่ขยายพอร์ตอย่างเดียว

ผู้ถือหุ้น (นายณรงค์ หวังเจริญผล) สอบถามว่า

1. ปัจจุบันบริษัทมีสาขาอยู่ที่สาขาในไทย อยู่ที่ไหนบ้าง เพราะเกรงว่าเราจะแข่งกับคู่แข่งไม่ได้ เนื่องจากคู่แข่งมีสาขาหลาย 10 สาขาในไทย ถ้าเราไปไม่ทั่วถึงเราจะแข่งกับเขาได้อย่างไร และธุรกิจแบบที่เราทำมีคู่แข่งหลายคนหรือไม่ และเรื่องดอกเบี้ยตอนนี้เราถูกจำกัดอยู่ที่เท่าไร
2. กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทคิดดอกเบี้ยเท่าไร

นายตุนซา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

1. ปัจจุบันเรามีสาขาอยู่ 8 สาขา มีทั้งในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก เราขยายสาขาตามแผนของรัฐบาลที่จะมีการทำรถไฟไฟฟ้า Hi-Speed ไปสำหรับทำ EEC ซึ่งตอนนี้บริษัทมีสาขารองรับแล้ว โดยมีสาขาไปถึงจังหวัดจันทบุรีแล้ว และเรามีแผนในอนาคตที่จะไปเปิดในภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ ส่วนคู่แข่งเขามีหลายสาขาเป็นหลักพันแต่เขาไม่ได้ทำธุรกิจเหมือนเรา เพราะเขาปล่อยสินเชื่อหลายประเภท ทั้งสินเชื่อเงินกู้ รับจำนองที่ดิน ถ้าค้ารถยนต์จริงๆ ก็จะอยู่แถวกรุงเทพฯ และเรื่องสาขาไม่ใช่ข้อจำกัดเราสามารถที่จะหาพันธมิตรหรือส่วนสาขาทำธุรกิจนี้ได้ คู่แข่งเรามีทั้ง Bank และ Non-Bank โดยถ้าเป็น Non – Bank แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) แบบลูกของธนาคาร เช่น ราชธานี จะจับกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนเรา อาจจะเป็นรถราคาสูงกว่านี้ ดอกเบี้ยต่ำกว่านี้ ลูกค้าก็เกรดดีขึ้น 2) บริษัทที่มีลูกค้าที่เกรดลดลงหน่อย ปล่อยสินเชื่อวงเงินน้อยลง และปล่อยง่ายขึ้น 3) บริษัทเราเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตรงกลางมีทั้งรายได้ประจำหรือไม่ประจำ ใช้รถเฉลี่ยประมาณ 3 – 4 แสนบาท ส่วนใหญ่เป็น

รถญี่ปุ่น ดังนั้น ขอแยกคู่แข่งออกเป็น 3 ประเภทนี้ เป็นเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียน สำหรับ ดอกเบี้ยเข้าซื้อเราปล่อยไม่เกิน 15% และที่ผ่านมาเราไม่เคยปล่อยถึง 15% อยู่แล้ว แต่ว่า ในตลาดกดดันให้ปล่อยดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 7-8 %

2. กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เราจะคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% คือต้องเป็นดอกเบี้ยที่บริษัทคิด จากลูกค้าบวก 3% และไม่เกิน 15%

ผู้ถือหุ้น (นายสมชาติ ปัตถภัย) สอบถามว่า

1. ตามที่คุณณัฐชาได้พูดไว้ว่าจะไม่ค้ากำไรจากดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว และเคยมีการพูดถึง เรื่องการจำหน่ายทะเบียนรถยนต์ และการประกันภัย และอื่นๆ จึงอยากทราบว่า มีธุรกิจแบบอื่น ที่บริษัทจะทำในอนาคตแล้วผู้ถือหุ้นยังไม่ทราบบ้างหรือไม่
2. อยากให้ update เรื่องธุรกิจของ ECL ASSET ว่ามีการปล่อยกู้ในลักษณะไหน และเรื่อง Big Bike ที่บริษัทวางแผนจะขยายพอร์ตจาก 40 เป็น 50 ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
3. เรื่อง IFRS9 ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นายณัฐชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า

1. เรื่องการจำหน่ายทะเบียนรถ หรือ Car For Cash เป็นธุรกิจที่ดีเพราะมีการเติบโตสูงมากในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้ บริษัทกำลังดูแลดูทั้งในการทำธุรกิจทางนี้ อยู่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์ อื่นๆ ที่บริษัทพอจะทำได้จะนำมาทำเพิ่มเพื่อต่อยอดในอนาคต ซึ่งจะอัปเดตในการประชุม ครั้งหน้า
2. ECL ASSET มีวงเงินประมาณ 100 – 200 ล้านบาท ที่ไปปล่อยสินเชื่อให้ ที่บริษัทร่วม ลงทุนในธุรกิจด้านนี้ เพราะว่าคู่แข่งของเรามีความหลากหลายทางธุรกิจเงินกู้ ก็มีการปล่อย ที่ดินด้วย ที่ผ่านมามีผลประกอบการและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี สำหรับการ ปล่อยสินเชื่อ Big Bike เป็นอันดับ 2 ถ้าเทียบกับคู่แข่งมีความใกล้เคียงกัน ปัจจุบันมียอดจัด สินเชื่อ Big Bike เป็นหลักหมื่นคัน คิดเป็นประมาณ 40% ของพอร์ตของเราทั้งหมด เป็น พอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพดี Margin ค่อนข้างดี และมี NPL ค่อนข้างต่ำ เพียงแต่อาจจะหา โอกาสต่อยอดขยายสินค้าอื่นๆ ได้ยังไม่ดีเท่ารถยนต์

นางจรัสแสง อยู่อำไพ ชี้แจงว่า

3. เรื่องปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ และคำนวณหาจำนวน ยอดผลกระทบทั้งหมดเท่าไร ยังให้คำตอบในตอนนี้เป็นไม่ได้ มีการร่วมประชุมกับทางผู้สอบ บัญชีผู้ตรวจสอบ และผู้บริหารเป็นระยะๆ ด้วย โดยจะมีการเริ่มใช้จริงวันที่ 1 มกราคม 2563 เพราะฉะนั้นในปีนี้จะจบอย่างไรก็ขอเข้าประชุมหารือกับผู้ตรวจสอบก่อน

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย) สอบถามว่า

IFRS9 บริษัทได้มีการตั้งสำรองไว้บ้างแล้วหรือไม่

นางจรัสแสง อยู่อำไพ ชี้แจงว่า

ในเรื่องการตั้งสำรองปกติทุกบริษัทมีการตั้งไว้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากมีการปรับมาตรการทางบัญชีใหม่ จึงต้องมีการปรับเรื่องการตั้งสำรองใหม่ แต่การสำรองที่ต้องปรับขึ้นและอาจมีผลกระทบอีกเท่าไรนั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการอยู่

คุณปรีชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา ผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

ลงชื่อ

(นายปรีชา วีระพงษ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)
เลขานุการบริษัท